



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
11 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ฟ้องศาลปกครองถอนกัญชาเสรี

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน ไทยโพสต์ ,แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, workpointtoday, thestandard thereporters, pptvh36, ch7)

- นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ กรรมการแพทยสภา และนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย พร้อม ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ประกอบด้วย นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) นายณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล(ก.ก.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ (ปช.) นายรัตน วรรณศิริ รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย(สร.) และนายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังประชาชนไทย(พลท.) เข้ายื่นฟ้อง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ.และคณะกรรมการ ป.ป.ส. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงวันที่ 8 ก.พ. 2565 เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีการออกประกาศดังกล่าว และให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามประกาศ สธ.ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2563 เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ.2563 ดังเดิม พร้อมขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวด้วยการทุเลาการบังคับ ตามประกาศ สธ.ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี เนื่องจากเห็นว่า ที่ รมว.สธ. และ ป.ป.ส.ออกประกาศ สธ.เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 เป็นผลให้กัญชาไม่มียาเสพติดให้โทษต่อไป เป็นการกระทำที่ไม่สุจริตและเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เพราะการออกประกาศไม่มีมาตรการทางกฎหมายออกมาควบคุม คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับกัญชาโดยเฉพาะ ขัดนโยบายรัฐบาลที่แถลงไว้กับรัฐสภาว่าจะแก้ปัญหาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ข้อกำหนดที่ออกมาไม่ชัดเจนว่ากรณีใดเป็นการใช้ทางการแพทย์หรือนันทนาการ ประกาศดังกล่าวทำให้กัญชาเสรีจนเกินไป ไม่มีการใคร่ครวญอย่างละเอียด และไม่มีการควบคุมจนเด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย จึงเห็นว่า ควรจะทุเลาประกาศนี้ออกไปก่อน ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อการใช้ทางการแพทย์ เพราะมีประกาศเดิมรองรับอยู่แล้ว

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ ไทยโพสต์ บางกอกทูเดย์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ คมชัดลึก มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ แนวหน้า บางกอกทูเดย์ workpointtoday innnews news1live)

- นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) พร้อมด้วย นายชัยวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค ยื่นหนังสือ ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่ของ รมว.สธ. และคณะกรรมการ ป.ป.ส. และเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย จากกรณีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีผลในการปลดล็อกกัญชาออกจากเป็นพืชยาเสพติด แม้ว่าจะมีการควบคุมกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม แต่เด็ก และเยาวชน มีการเข้าถึงกัญชากันอย่างแพร่หลาย ทำให้สะท้อนเห็นภาพสภาพบังคับของกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ที่บัญญัติให้กัญชาเป็นพืชสมุนไพร และยังไม่สามารถทำให้เกิดสภาพบังคับที่แท้จริงของกฎหมายได้

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน ไทยโพสต์ thereporters sondhitalk news1live ch7)


-รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา กล่าวถึง ความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกล โดย นพ.วาโย ว่า เรื่องนี้พรรคก้าวไกลจะได้รับแรงต้านอย่างยิ่ง เพราะอย่าลืมว่า พรรคก้าวไกลเอง ก็เป็นพรรคหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายกัญชา หัวหน้าพรรค ก็เคยพูดเรื่องการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วอยู่ดีๆ มาเปลี่ยนจุดยืน แบบนี้จะถูกมองได้ว่าเป็นการทำลายความไว้วางใจของประชาชน ต้องระมัดระวัง


-นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ แสดงความไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรคก้าวไกล ว่า แทนที่จะมาขัดขวางกัน ทำไมถึงไม่ให้ความรู้ประชาชนว่ากัญชาควรจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ เพราะเรื่องร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ก็หนุนให้ ผ่านวาระ 1 มาด้วยกัน ทำที่ก็สนับสนุนเรื่องให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชา แต่มาวันนี้ นพ.วาโย กลับจะเอากัญชา กลับไปเป็นยาเสพติดอีกแล้ว

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง..

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์) เว็บไซต์(มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ คมชัดลึก ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ แนวหน้า สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ mono29 innnews newtv.mcot nation pptvh36)

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ที่อยู่ในสภา จะมีการพิจารณาวาระ 2 โดยจะพิจารณาเป็นรายมาตรา มี ส.ส.และกรรมการธิการ (กมธ.) ได้ส่งงานความเห็นและสงวนคำแปรญัตติไว้ หากคำสงวนนั้นสามารถสู้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ได้ และสามารถปรับแก้คำแปรญัติในรายมาตรานั้นได้ ก็อาจจะมีการพิจารณาลงมติในความเห็นชอบในมาตรานั้น แต่เท่าที่ดูกฎหมายเดิมมี 45 มาตรา ได้เพิ่มเป็น 95 มาตรา ฉะนั้นการแก้ไขรายมาตราเป็นเรื่องยาก และ กมธ.ไม่ได้รับข้อเสนอจากพรรค พท. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และองค์กรแพทย์ฯ ไปปรับแก้ไข และมีการส่งร่างเดิมกลับเข้ามา หาก กมธ.เสียงข้างมากไม่ปรับแก้ในรายมาตรา ต้องโหวตไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว และในวาระ 3 หากไม่มีการปรับแก้อะไร ไม่สามารถให้ความเห็นชอบได้ คือการคว่ำร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้</p> <p>ข้อเสนอ : เว็บไซต์ (บางกอกทูเดย์)</p> <p>- น.ส.พิมพ์พี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังมีช่องโหว่ ขาดความรัดกุม เพราะไม่ได้เน้นประโยชน์ทางการแพทย์อย่างที่มีการกล่าวอ้าง แต่กลับนำช่องว่างไปมอมเมาได้ และยังมีเชิงเศรษฐกิจมากกว่าการใช้เพื่อผู้ป่วย ดังจะเห็นได้จาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว. สธ. ใช้ตัวเองเป็นพรีเซ็นเตอร์ ถ่ายภาพคู่ กับไอศกรีมรสสมฮอกโกโด ผสมกัญชา พร้อมสุภาชิต "สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม อีกคนตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่เพรวพราว" ซึ่งไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นไปได้ นอกจากการมุ่งไปที่การแสวงหาประโยชน์จากกัญชา ถือว่านอกขอบเขตกัญชาทางการแพทย์</p> <p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>ข้อเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ไทยโพสต์)</p> <p>-น.พ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบัน สธ.ได้กำหนดมาตรการ 5 ด้าน เพื่อสนับสนุนการใช้กัญชาอย่างปลอดภัย คือ 1.การส่งเสริมให้เกิดการใช้ที่เหมาะสม 2.การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 3.การเฝ้าระวังป้องกันการใช้ในทางที่ผิด 4.การวางระบบการดูแลรักษาพยาบาลและบำบัดรักษา และ 5.การกำกับติดตามผลการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด นอกจากนี้ สธ.ยังได้ตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ที่มีบทบาทในการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภายในกระทรวง เพื่อให้เกิดการกำกับ ติดตามนโยบายอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์</p> <p>ขณะที่ประชาชนก็มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เครือข่ายภาคประชาชน นำโดยเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย จะมีการแถลงข่าวที่สวนศรอุ่ง ทองหล่อ ซอย 3 เพื่อประกาศจุดยืน ถึงความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมาย พ.ร.บ.กัญชา เพื่อการควบคุมการใช้กัญชาในประเทศไทย รวมทั้งมีการเสวนาระดมความคิดเห็น ก่อนจะรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ในนามเครือข่ายภาคประชาชนต่อไป</p> <p>ข้อเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ สยามรัฐ)</p> <p>-นพ.ศักดิ์ อธิภาชน์ ผู้ช่วยปลัด สธ. ในฐานะเลขาธิการ อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้วางแผนและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ ก็เข้ามาช่วยวางระบบการรายงานผลการดำเนินงานและสื่อสารผ่านเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวง และทำความเข้าใจกับพื้นที่ในการทำงาน ตอนนี้เรามีข้อมูลที่จะจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ในส่วนของช่องทางสื่อสารสังคม เรามีระบบการรับฟังปัญหาของสังคมผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ แบบเรียลไทม์ ที่จะทำให้เราสามารถจัดการกับความเข้าใจข้อห่วงใยของสังคมได้อย่างทันท่วงที ทำงานเป็นทีม ที่มีเป้าหมายตรงกัน คือให้คนไทยปลอดภัย ใช้กัญชาให้ถูก ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ</p> <p>ข้อเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>-กัญชาทางการแพทย์ เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยแต่ถ้าทุกฝ่ายร่วมกันทำความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้อย่างถูกวิธี ก็เกิดประโยชน์มหาศาลทั้งด้านการรักษาทางการแพทย์ ตลอดจนด้านเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต.</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. วัคซีนโควิด 19 และยารักษา</p> <p>ข้อเสนอ : ทีวีช่อง 3, 5, 7, NBT, TNN</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า แม้สถานการณ์โควิด 19 จะคลี่คลายใกล้เข้าสู่การเป็นโรคประจำฤดูกาล แต่ยังคงแนะนำให้ประชาชนทั่วไป ควรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามเวลา แม้ฉีดครบ 3 เข็มแล้ว แต่ยังคงต้องรับเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19</p> <p>ข้อเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, pptvhd36, workpointtoday, 77kaoded, ejan, TNN)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม กกก.วัคซีนแห่งชาติ ว่า จากข้อมูลการฉีดวัคซีนในไทยกว่า 143 ล้านโดส พบช่วยเซฟชีวิตคนไทยได้กว่า 5 แสนคน ที่ประชุมจึงมีการพิจารณาแผนในปี 2566 โดยมีการอิงตามรูปแบบการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ ปีละ 1-2 เข็ม โดยฉีดเข็มกระตุ้นในกลุ่มเสี่ยง 608 บุคลากรการแพทย์ด่านหน้า อสม. เบื้องต้นตัวเลขกลุ่มนี้ ราว ๆ 18 ล้านคน ฉีด 2 เข็ม ใช้วัคซีนประมาณ 36 ล้านโดส โดยใช้งบฯจากกรมควบคุมโรคเป็นหลัก นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการ อปท. สามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิดได้ด้วย เพื่อช่วยกันฉีดให้ครอบคลุม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่สุด โดยมอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานเรื่องนี้ร่วมกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์โรคโควิด 19 ขณะนี้ พบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราว ๆ 4-5% ซึ่งเป็นไปตามโมเดลที่มีการคาดการณ์ไว้ เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่หน้าหนาว โรงเรียนเปิดการเรียนการสอน และประเทศมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมากแล้ว ดังนั้น ช่วงนี้การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเรื่องที่สำคัญ - นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า วัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทยต้องพัฒนาต่อให้ได้วัคซีนต้นแบบสำหรับต่อยอดวัคซีนในสายพันธุ์อื่น ๆ พร้อมหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการผลิตวัคซีน เช่น ความร่วมมือกับ SK Bioscience (Korea) และ อภ. - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยว่า คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เห็นชอบให้ยารักษาโควิด 19 รวม 7 รายการ บรรจุเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้แก่ ยาเนอร์มาเทรลเวียร์+ไรโทนาเวียร์ ยาเรมเดซิเวียร์ ยาโมลนูพิราเวียร์ ยาฟาวิพิราเวียร์ ยาเดกซาเมทาโซน ยาโทซิลิซูแมบ และยาบาริซิทิบ รวมถึงเห็นชอบให้เพิ่มเงื่อนไขการใช้ยา IVIG ที่ชัดเจนเป็นยา ได้แก่ การรักษาภาวะมิสซี (MIS-C) ภาวะวิตต์ (VITT) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ หลังได้รับวัคซีนโควิด 19 <p>2. บรรจุ ชรก.โควิดรอบ 2</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- นายรัชกี สาริ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) กล่าวถึงความคืบหน้าการกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข การบรรจุข้าราชการปฏิบัติงานโควิดรอบ 2 และการปรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 11 สายงาน จากประเภททั่วไปเข้าสู่ประเภทวิชาการว่า ล่าสุดทราบว่า ก.พ. ทำหนังสือถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของสภาการสาธารณสุขชุมชนใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.การกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอ ก.พ. 2.การพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่หรือการบรรจุข้าราชการ ปฏิบัติงานโควิด คปร. ได้แจ้งให้ สธ. ทบทวนการบริหารอัตรากำลังตามมติ ครม. และ 3.การปรับสายงานของข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไปที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นในสังกัด สธ. ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการเป็นกรณีพิเศษนั้น จะต้องพิจารณาหลายมิติเพื่อความรอบคอบต้องรอ ก.พ. เช่นกัน ทั้งนี้ การกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขน่าจะชัดเจนที่สุด ส่วนประเด็นที่ 2 และ 3 ไม่แน่ใจว่าการพิจารณาหลักเกณฑ์จะออกมาอย่างไร อย่างคนที่ถ่ายโอนภารกิจจาก รพ.สต. ไปท้องถิ่นแล้ว จะได้รับผลกระทบหรือไม่ ต้องรอดูหลักเกณฑ์ สธ. ที่จะส่งไปอีกครั้ง และรอดูผลจากมติ ครม. ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ยอยากให้ผู้บริหาร สธ. เร่งรัดเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง</p> <p>3. โควิดแพร่จากคนสู่สัตว์</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (TNN)</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา สวทช. โพสต์ข้อมูลของทีมีวิจัยในสหรัฐอเมริกา ที่ออกไปสำรวจประชากรของสัตว์ป่าในรัฐเวอร์จิเนีย หาเชื้อไวรัสโดยใช้การตรวจด้วย RT-PCR หรือใช้การตรวจหาแอนติบอดีในเลือดสัตว์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าสัตว์ตัวนั้นครั้งหนึ่งเคยติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 มาก่อน ตัวเลขออกมาชัดเจนว่า ไวรัส SARS-CoV-2 ไม่ได้จำกัดอยู่ในประชากรมนุษย์อีกต่อไป มีการกระโดดจากคนไปหาสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะบริเวณที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่ามาก ๆ โดยสัตว์ตระกูลกระรอก โอปอสมัม สกังก์ และแร็กคูน เป็นกลุ่มที่มีแอนติบอดีต่อเชื้ออยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีโอกาสที่เกิดจากเชื้อแพร่กระจายอยู่ในประชากรในสัตว์ตระกูลเหล่านี้ ทั้งนี้ การที่ไวรัสไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดไม่ใช่สิ่งที่ดี เพราะโอกาสจะเกิดอะไรที่คาดเดายากจะมากขึ้นไปอีก เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวสัตว์แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน ดังนั้น การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของไวรัสในมนุษย์อย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นมาก ๆ</p> <p>4. เชื้อโควิดในน้ำตา</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (theinews)</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา สวทช. เผยข้อมูลของต่างประเทศ ผลทดสอบ ATK เจอเชื้อโควิดในน้ำตาที่ออกมาหลังจากที่จาม ข้อมูลนี้มีประโยชน์สำหรับพ่อแม่ที่ไม่อยากตรวจเด็กด้วยวิธีแยงจมูกหรือแยงคอ ถ้าเด็กร้องไห้ลองตรวจจากน้ำตานองได้ อาจเจอผลโดยไม่ทำให้เด็กกลัว แต่ถ้าไม่เจออาจจะต้องดูอาการและตรวจซ้ำอีกทีด้วยวิธีมาตรฐาน</p>	
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>มอบรางวัลการประกวด “PM Award 2022”</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ทีวีช่อง TNN, opt-news, lokwannee)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022” ซึ่งจัดโดย สสส. ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนให้นวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา สรรค์สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับประชาชน และใช้งานได้จริง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>SME Fast Lane</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaigov, thailandplus)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิด “ช่องทางพิเศษสำหรับให้บริการแก่ผู้ประกอบการกลุ่ม SME : SME Fast Lane” โดย อย. ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ จัดช่องทางพิเศษ SME Fast Lane ให้บริการคำปรึกษาเชิงรุกและการขอใบอนุญาตแบบ One Stop Service กลุ่มผู้ประกอบการ SME เริ่มกลุ่มสมุนไพรและอาหาร</p>	
<p>คำตอบแทน อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า, INN, newtv)</p> <p>- นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ตอบกระทู้สดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการเพิ่มคำตอบแทนให้กับ อสม. โดยระบุว่า ที่ผ่านมาสธ.ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับ อสม. อาทิ สิทธิการรักษาพยาบาล และนอนห้องพิเศษในรพ.รัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมอบส่วนลดค่าห้องพิเศษให้กับครอบครัว อสม. ส่วนกรณีข้อเสนอการเพิ่มคำตอบแทนเป็นเดือนละ 1,500 บาท ต่อเนื่องทุกเดือน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ครม.ว่าจะอนุมัติหรือไม่</p>	
<p>การประชุมเอเปค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว</p> <p>- รัฐบาลประกาศพร้อมจัดประชุมเอเปค จัดเลี้ยงกาลาดินเนอร์วันที่ 17 พ.ย.65 ณ หอประชุมกองทัพเรือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. นำผ้าคลุมไหล่ของสุภาพสตรีไทยสีฟ้า น้ำทะเล ลายพีชพรรณในธรรมชาติ และเนกไท เป็นผ้าไหมพื้นสีน้ำเงิน ลายช้าง มอบให้ ครม.นำไปใส่ในงานกาลาดินเนอร์</p>	
<p>รางวัล “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thaigov, thailandplus, changmainews)</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว” ระดับประเทศ ยุติเอดส์ภายใน 8 ปี รอบที่ 1 ให้แก่ 13 จังหวัด มีกลยุทธ์สำคัญคือ ขับเคลื่อน “จังหวัดยุติเอดส์” ด้วยความร่วมมือระดับจังหวัด ช่วยผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้าถึงบริการสุขภาพ ตรวจเร็ว ทราบผลเร็ว ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ทันทีและต่อเนื่อง โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก</p>	
<p>ประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวข้น คนข่าว</p> <p>- กรมอนามัย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 14-17 พ.ย. 65 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ พีช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 14 พ.ย. 65 เวลา 16.00 น.</p>	
<p>ปัญหาสุขภาพจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการสยามรัฐ</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลการประเมิน Mental Health Check In ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พบกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 34,579 คน มีปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญ คือ มีความเครียดสูง เสี่ยงซึมเศร้าและเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงกว่าทุกกลุ่มวัย โดยส่วนหนึ่งเกิดจากวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด 19 รวมถึงงานวิจัย สุขภาพจิตและสุขภาพของเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย จำนวน 3,094 คน และสัมภาษณ์ออนไลน์ 38 คน พบ 70-80% มีอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า โดยเยาวชนถูกกระทำความรุนแรงในหลายรูปแบบ เช่น 75.8% เคยถูกล้อเลียน 42.4% เคยถูกบังคับให้พยายามเปลี่ยนตัวตนทางเพศ และเกินครึ่งเคยถูกคุกคามทางเพศทั้งออนไลน์และต่อหน้า ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ เกินครึ่งของผู้เข้าร่วมเคยคิดฆ่าตัวตายในปีที่ผ่านมา ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะบูรณาการร่วมกันในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤติรอบด้านอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในเชิงรุก ทั้งประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาและเดินเคาะประตูบ้าน</p>	
<p>ประกาศเตือนโรค-ภัยฤดูหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, คมชัดลึก, ผจก., ไทยรัฐ, เนชั่น, ข่าวสด, มติชน, bluechipthai, prd, thebangkokinsight, sondhitalk, thansettakij, 77kaoded, mcot, tnn, amarintv, thailandplus, news1live)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.65 คาดการณ์ว่าปีนี้อุณหภูมิจะลดลงมากกว่าปีที่ผ่านมา และจะหนาวไปจนถึงเดือน ก.พ.66 ถือได้ว่าอาจหนาวยาวนานกว่าปีก่อน กรมควบคุมโรคจึงออกประกาศเตือนเรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.65 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1.โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ (โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ) 2.โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ (โรคอุจจาระร่วง) 3.โรคติดต่อที่สำคัญอื่นๆ ในช่วงฤดูหนาว (โรคหัด) 4.ภัยสุขภาพ (การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องเนื่องจากภาวะอากาศหนาว)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หลักสูตรบัญญัติ 10 ประการ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus, acnews)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ กรม สบส. แนะนำประชาชนนำหลักสูตรบัญญัติ 10 ประการ ใช้เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพในช่วงปลายฝนต้นหนาว ดังนี้ 1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 2.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 3.ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 4.กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีสันฉูดฉาด 5.งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ 6.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 7.ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท 8.ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 9.ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 10.มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม เพื่อป้องกันโรคจากสภาพอากาศแปรปรวน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่สภาพร่างกายไม่แข็งแรง</p>	
<p>ภัยแฝง “เบาหวาน” ซาปลายนิ้ว</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, tnn)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย คนไทยเน้นอาหารการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นหลัก โดยเฉพาะอาหารที่มีรสชาติหวาน ซึ่งสถิติในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยมีผู้ที่เป็นเบาหวาน 4.4 ล้านคน มากขึ้นทุกช่วงอายุ</p> <p>นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ อธิบดีนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม รพ.ราชวิถี กล่าวว่า อาการซาปลายนิ้ว บริเวณนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน วิธีการป้องกันรักษามะเร็งท่อน้ำนม</p> <p>เรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน สามารถทำได้ คือ 1.การควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2.รับการตรวจปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เช่น ไขมันคอเลสเตอรอล ไขมัน ไตรกลีเซอไรด์ 3.งดการสูบบุหรี่ 4.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติในระหว่างการรักษาโรค ควรพบแพทย์โดยด่วน</p>	
<p>เก็บตัวอย่างน้ำเหล็กไหลตรวจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, ch7, mcot, ch3plus)</p> <p>-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นำเภสัชกรและสสอ.เขาพนม ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเขาพนม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เดินทางเข้าไปในพื้นที่หมู่ 7 ต.เขาหิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 24 ขวด ที่ผ่านขั้นตอนการปลูกเสกจากนายริน รักษ์วงศ์ ผู้ทำพิธีเจ้าของเหล็กไหล เพื่อส่งไปตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต ซึ่งพบมีการตั้งเครื่องกรองน้ำที่ทำให้น้ำสะอาด แต่ไม่ได้ฆ่าเชื้อในท้องทำพิธี แต่ส่วนน้ำที่นำมาทำพิธีเป็นน้ำที่มาจากโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ผ่าน อย.มาแล้ว ทั้งนี้ จะทราบผลพิสูจน์ใน 21 วัน</p>	
<p>บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ คุณแทนกอสชิป</p> <p>-ชื่นชม สปสช.จับมือสภาเภสัชกรรม เพิ่มทางเลือกใหม่ดูแลสุขภาพผู้มีสิทธิบัตรทอง บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ ที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย ครอบคลุม บริการ 16 กลุ่มอาการ พร้อมให้คำปรึกษา ปรึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งเสริมร้านยาเข้าร่วม ติดสติ๊กเกอร์ด้านหน้า ร้านยาคุณภาพของฉฉฉฉ พร้อมให้บริการเร็วๆ นี้ สอบถามที่สายด่วน สปสช. 1330</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์)</p> <p>- กรมวิทย์ฯ ชี้แจงกรณีในสื่อออนไลน์มีการสั่งห้ามใช้เตาไมโครเวฟ เนื่องจากมีการพบว่าเตาไมโครเวฟปล่อยคลื่นวิทยุออกมาขณะอุ่นอาหาร ทำให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชนนั้น จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับ และกลไกการทำงานของเตาไมโครเวฟ คือใช้คลื่นไมโครเวฟทำให้เกิดการสั่นที่โมเลกุลของน้ำในอาหาร จึงไม่มีการเกิดรังสีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใด</p>	